

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KHOA HỌC THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM
DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 188/2015/CV-CRC
(V/v: Thẩm định tín nhiệm DN
năm 2015 và chứng nhận TOP 10
doanh nghiệp tín nhiệm nhất
Việt Nam cùng ngành kinh tế)

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Kính gửi: Tổng Giám đốc
Doanh nghiệp (theo danh sách được duyệt)

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học cấp trung ương được thành lập từ năm 2007 để hoạt động với chức năng chính là thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp đang tổ chức nhận đơn đăng ký thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam dựa trên các hồ sơ và tài liệu được cung cấp trong và ngoài doanh nghiệp. Với chức năng hoạt động chuyên ngành thẩm định tín nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận, hoạt động thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp được tổ chức thường niên đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, căn cứ tin cậy, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong kinh tế hiện đại, để đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp thì thẩm định tín nhiệm giữ vai trò quan trọng. Đặc biệt, khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*, viết tắt TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếng Anh: *ASEAN Economic Community*, viết tắt: AEC), thì thẩm định tín nhiệm đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Doanh nghiệp muốn khẳng định uy tín cũng như xác định rằng doanh nghiệp của mình có đạt được tín nhiệm hay không? hoặc chứng minh với các đối tác hoặc với các cổ đông hoặc đối với dư luận xã hội trong thời buổi khó khăn chung của nền kinh tế này và đặc biệt trong tình hình nhiều doanh nghiệp bị nghi ngờ rơi vào khủng hoảng thì doanh nghiệp phải bắt buộc được thẩm định tín nhiệm. Công việc kiểm toán độc lập không bao hàm tất cả, chỉ đánh giá chủ yếu về tình hình tài chính. Trên thế giới, chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp được phổ biến và là tài liệu không thể thiếu trong các hồ sơ giới thiệu năng lực của doanh nghiệp, hồ sơ đấu thầu cũng như là tài liệu quan trọng bậc nhất cung cấp cho cổ đông hoặc đối tác đầu tư.

Hoạt động thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của xã hội và cộng đồng các doanh nghiệp lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam. Việc thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 không mang tính chất giải thưởng, không mang tính chất xếp hạng tín nhiệm về khả năng thanh toán các khoản nợ; vì đây là hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành của tổ chức sự nghiệp khoa học về lĩnh vực hoạt động này. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động có hiệu quả đã được thẩm định và vinh dự nhận được ***chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp*** và ***bằng chứng nhận TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng ngành kinh tế năm 2015*** (được xếp từ cao xuống thấp cho các doanh nghiệp đã được cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp) của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp.

Việc chứng nhận TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng ngành kinh tế năm 2015 đã nêu được thực hiện đánh giá trên cơ sở các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực cùng ngành nghề được quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mà doanh nghiệp đó đã được và sẽ được cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015. Phí chứng nhận TOP 10 sẽ được tạm thời miễn phí nhằm hỗ trợ cho quý cơ quan. Doanh nghiệp chỉ phải nộp phí thẩm định cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 theo thông báo tại văn bản này. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp xin lưu ý rằng: Việc chứng nhận TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng ngành kinh tế năm 2015 là hoàn toàn công khai, công bố rộng rãi. Việc tham gia hay không tham gia yêu cầu chứng nhận TOP 10 là quyền tự nguyện của quý cơ quan. Tuy nhiên, chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng nếu quý cơ quan không đăng ký tham gia. Quá thời hạn đăng ký ngày 15/01/2016 hoặc đủ số lượng cần thiết đăng ký, chúng tôi sẽ công bố các thông tin về các doanh nghiệp được chứng nhận TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng ngành kinh tế năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, nếu quý cơ quan không đăng ký tham gia thì được coi như quý cơ quan không có nhu cầu được chứng nhận TOP 10 và quý cơ quan sẽ không có quyền thắc mắc cũng như thực hiện khiếu nại vì bất kỳ lý do nào nếu như tồn tại doanh nghiệp nào đó có nhiều mặt thua kém quý cơ quan nhưng lọt vào danh sách TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng ngành kinh tế năm 2015.

Các doanh nghiệp được thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 sẽ là những doanh nghiệp phát triển tốt, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín cao trong xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển, tồn tại phát triển bền vững. Danh sách các doanh nghiệp được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vào quý 1,2/2016 và gửi cho các tổng công ty Nhà nước, Tập đoàn kinh tế Nhà nước, các cơ quan, ban ngành trung ương và các cơ quan thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Điều đó có nghĩa rằng: doanh nghiệp nào không có tên

trong danh sách thì sẽ ảnh hưởng bất lợi trong việc xác định hay chứng minh về tín nhiệm của mình. Hoạt động thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 nhằm mục đích:

- *Doanh nghiệp được thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, được đăng trên các báo, tạp chí, được liệt kê vào danh sách các doanh nghiệp có uy tín và tin cậy theo danh mục từng ngành nghề được quy định theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.*
- *Giúp các doanh nghiệp được thẩm định tín nhiệm, nâng cao uy tín, vị thế, căn cứ tin cậy, tăng khả năng cạnh tranh, tạo lập thương hiệu trên thương trường và là cơ sở để đối tác trong và ngoài nước có thêm thông tin chính xác, khách quan, độc lập về doanh nghiệp.*

Phí xét duyệt và thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 vẫn được hỗ trợ giữ nguyên như các năm trước và áp dụng cho 100 doanh nghiệp đầu tiên là: **13.200.000 đồng** (đã bao gồm cả thuế GTGT). Từ doanh nghiệp đăng ký thứ 101 trở đi, mức phí xét duyệt và thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp sẽ được áp dụng là 16.500.000 đồng (đã bao gồm cả thuế GTGT). Trung tâm sẽ phát hành hóa đơn GTGT ngay để hoàn trả cho doanh nghiệp khi công việc kết thúc.

Trình tự và thủ tục xét duyệt và thẩm định:

1. Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện hoặc gửi qua email Đơn đăng ký (theo mẫu kèm theo văn bản này).
2. Chuyển nộp lệ phí xét duyệt và thẩm định qua chuyển khoản vào tài khoản dưới đây.
3. Hồ sơ thẩm định phải nộp (theo mẫu quy định, được cung cấp sau khi nộp phí).
4. Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đã nộp.
5. Cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, bằng chứng nhận TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng ngành kinh tế năm 2015 (phôi của cơ quan P6, H57 - Bộ Công an), hóa đơn GTGT và các tài liệu khác cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đủ điều kiện, sau khi thẩm định sẽ được ra quyết định cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 trong vòng 15 ngày kể từ khi hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu không được cấp, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp **sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền** mà doanh nghiệp đã nộp trong vòng 7 ngày làm việc. Trong quá trình lập hồ sơ, doanh nghiệp được tư vấn miễn phí bởi các chuyên viên của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp, các tư vấn viên thuộc đơn vị, tổ chức được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cho phép và các chuyên gia khác của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Các doanh nghiệp đăng ký thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015, vui lòng nghiên cứu và sớm gửi hồ sơ đến:

Văn phòng giao dịch khu vực miền Bắc:

TRUNG TÂM KHOA HỌC THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 3, số 112 ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tel: 04 36658894 HOTLINE: 0906227579

Website: www.crc.vn Email: hanhchinh@crc.vn

Tài khoản: 10201.000111700.2 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

hoặc

Tài khoản: 946.03.036 - Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội

(lưu ý: chuyển khoản qua kho bạc sẽ bị chậm hơn qua ngân hàng)

Nơi nhận:

- Như trên (theo danh sách đã lựa chọn);
- Ban GD (để biết);
- Phòng Thẩm định;
- Lưu: HCTH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Phương